

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางกชกร บุพพัฒนสมัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
2	นางสาวกมลวรรณ ทองฟัก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
3	ว่าที่ ร.ต. กฤษณ์กสิน ลิ้มสกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
4	นายกฤษณะ ประชุมชน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
5	นางสาวกฤษณา เอี่ยมสำอางค์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
6	นางสาวกัญชิสรา เลาเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
7	นางสาวกัลยรัตน์ ม้วนทอง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
8	นางสาวกัลยา แซ่ตัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
9	นางสาวกานต์พิชชา ตั้งตน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
10	นายกุลวิทย์ มาลาวัน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
11	นางกิติมา บุญญานุกาพกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
12	นางสาวชนิษฐา ทวนทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
13	นางสาวขวัญจิต จินดาศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
14	นางสาวเข็มสิริณัชช์ ศรีพลพัชร	ทนายความ	
15	นายคมสันต์ พลอยกระโทก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
16	นางสาวจำลอง พวงเจริญพร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
17	นางสาวจิตาภา จิระวัฒน์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
18	นางสาวจุฑามาส แต่ประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
19	นางสาวชญาณีสินีจ์ ชุตติประภาณีชกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นางชุตติมา ทารอด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
21	นางสาวฐิตารีย์ พลายแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
22	นายพรวิทย์ เชื้อแอบราช	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	นางสาวณห์ทัย ไกรสรสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ	
24	นางสาวณัฐวรรักษ์ ทองคำ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	นายณัฐกร โขติช่วย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
26	นายณัฐ จินตพิทักษ์กุล	ทนายความ	
27	นางสาวณัฐจา จินดาวณิช	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
28	นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง	นิติกรปฏิบัติการ	
29	นางสาวณัฐรัตน์ คำสม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
30	นางสาวดารารวรรณ เข้มทอง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
31	นางทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
32	นางทิวาพร กิตติธนาชัย	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	
33	นางสาวธัญญาภินันท์ รัชชากร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
34	นางสาวธิดา สาดบุญสร้าง	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
35	นายธีรกุล สุวรรณไตรย์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
36	นางสาวนพวรรณ เปี่ยมวารี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
37	นางสาวนภัค มากมารศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
38	นางสาวนรินทร์ โนรันด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
39	นางสาวนิภา บุญจันทร์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
40	นางบุญญาดา กุลธัญเวคิน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
41	นางปฐมพร นิธิอุทัย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
42	นางสาวปภาฤกษ์ กิตติธนาชัย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
43	นางสาวประไพ คำสม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
44	นายปริญญา นันทวัน ณ ออยุธยา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
45	นางสาวปราณี กุรุพินทาร์ักษ์	พнг.ตามภารกิจ	
46	นางสาวเปมิกา ชูเมือง	พнг.ตามภารกิจ	
47	นายพนธกร โรจนวิทย์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
48	นางสาวพรพรรณ ศรีโรจนกุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
49	นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล	นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ	
50	นายพรหมภัสสร คงกระพันธ์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
51	นางสาวพิมพ์ทิพย์ มูลเชื้อ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
52	นางสาวเพชรรินทร์ เกษมวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
53	นายภาณุพันธุ์ พันธุ์กว้าง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
54	นายมณฑล เบญจนพลเลิศ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
55	นางสาวมนต์ผกา แก้วแย้ม	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
56	นางสาวรฐา สุวรรณรักษ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
57	นางรตนพร ทองไทย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
58	นางสาวรัตนรักษ์ แซ่ตั้ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
59	นางสาวรัตนา สุขประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
60	นางสาวรุ่งทิพย์ สร้อยทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
61	นางสาวลลิตรา กิตติธนาชัย	พจน.ตามภารกิจ	
62	นางสาววิชุดา ระย้านิล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
63	นางสาววิภาดา มารักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
64	นางศศิธร ช่างบุญชู	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
65	นางศศิวิมลพร รินเชื้อ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
66	นางสาวศิรินทิพย์ บุณนาค	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
67	นางสาวศิรินุช แจ้งบำรุง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
68	นางสาวศิริพร ดอกไม้พุ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
69	นางสาวศิริเสาวภา ทิมดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
70	นางสาวศิริรัตน์ ตะวัน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
71	นางสาวศุภลักษณ์ ไทยแท้	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
72	นางสาวสาวิตรี กรุดเงิน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
73	นางสิริกานต์ รัชชากร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
74	นางสาวสุกัญญา คงล้อม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
75	นางสาวสุชาดา สุจริต	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
76	นายสุชีพ ปทะวัง	ช่างไฟฟ้า	
77	นางสุพิตา สุวิทยรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
78	นายสุรพันธ์ ภัคษาแสง	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
79	นางสาวสุวิษย์ ชาวสีร้อย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
80	นายอนุวรรตน์ รอดสุข	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
81	นายอรรถพล พิมพ์ไทย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
82	นางสาวอรรณวรรณ แต่นกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
83	นางอัมพร บุตรอิม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
84	นางสาวอาทิตย์ยา แก้วแจ้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
85	นายอรุต ลิ้มทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	